

CÔNG BÁO

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

MỤC LỤC

<u>QUỐC HỘI</u>	Trang	<u>CÁC BỘ</u>	Trang
5-1975 — Thông cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội	145	<u>BỘ GIÁO DỤC</u>	
		2-4-1975—Quyết định số 213-QĐ ban hành Quy chế thi hết cấp I, thi hết cấp II phổ thông	147
<u>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</u>		21-4-1975 — Quyết định số 248-QĐ ban hành Quy chế thi tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hóa	151
27-5-1975 — Chỉ thị số 194-TTg về việc thực cực đẩy mạnh thi công xây lắp trong mùa mưa bão năm 1975 . . .	145	23-4-1975 — Quyết định số 254-QĐ ban hành Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông 10 năm	156

QUỐC HỘI

THÔNG CÁO

của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày 31 tháng 5 năm 1975, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thường lệ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường-Chính.

Tham dự phiên họp này có các vị đại diện của Hội đồng Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bàn việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa V.

2. Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ta tại một số nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 194-TTg ngày 27-5-1975 về việc tích cực đẩy mạnh thi công xây lắp trong mùa mưa bão năm 1975.

Việc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản những tháng đầu năm 1975 đạt quá thấp. Tuy

09669908

những tháng vừa qua là mùa khô nhưng trong công việc xây lắp đã bị ảnh hưởng nhiều vì thời tiết không thuận lợi.

Hiện nay mùa mưa lũ lụt đã và đang đến. Việc thi công xây dựng và lắp máy trên các công trường sẽ gặp khó khăn, không bảo đảm chắc chắn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch xây lắp năm 1975 nếu không có kế hoạch và biện pháp chu đáo khắc phục mưa, bão, lụt.

Công tác thi công mùa mưa của những năm trước có nhiều tiến bộ, nhiều nơi đã có chuẩn bị nên mặc dù bị mưa, bão, lụt vẫn ít bị thiệt hại trực tiếp, công việc vẫn được đảm bảo tương đối liên tục. Song còn có khuyết điểm lớn là chưa chuẩn bị chu đáo, biện pháp không cụ thể, chỉ đạo chưa sát nên đã để khá nhiều vật liệu xây dựng bị mất mát, công trường bị ngập úng, không thi công được liên tục...

Để làm tốt công tác thi công mùa mưa năm nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, các ngành và các Ủy ban hành chính địa phương, các công ty, công trường thực hiện các công tác chính sau đây:

1. **Tổ chức rút kinh nghiệm** khắc phục mưa đề trên cơ sở đó đề ra kế hoạch và biện pháp thi công mùa mưa năm nay cho toàn diện chu đáo và khẩn trương hơn, đảm bảo đạt và vượt mức kế hoạch xây lắp năm 1975.

2. Tất cả các công trình đang thi công cần phải lập **liên độ cụ thể cho từng hạng mục công trình sao cho phù hợp với thời tiết trong mùa mưa lũ**; tranh thủ những ngày nắng ráo tập trung thi công dứt điểm những hạng mục khó khăn. Không mở diện thi công tràn lan khi chưa chuẩn bị kỹ, kéo dài công việc, mưa xuống đầy lội gây trở ngại tốn kém mà chất lượng lại không tốt. Tính toán sắp xếp công việc làm ngoài trời vào những ngày nắng ráo, những công việc dành cho khi mưa để làm chỗ cao ráo hoặc trong nhà. Tạo ra diện thi công dưới mái che để vừa đảm bảo kế hoạch xây dựng vừa đảm bảo cho công nhân khỏi phải nghỉ việc vì mưa. Có kế hoạch đẩy mạnh việc sản xuất, khai thác, vận chuyển vật liệu vật tư cho mùa mưa, nhất là các loại khó sản xuất, khai thác trong mùa mưa như gạch, ngói, vôi, cát, sỏi, v.v...

3. Các Bộ, ngành và địa phương cần hướng dẫn các công ty, công trường đề ra các biện pháp kỹ thuật thi công mùa mưa cụ thể cho từng công trường, cho từng loại công việc, các biện pháp phòng chống mưa, bão, lụt. Nội dung của các biện pháp kỹ thuật thi công mùa mưa bao gồm:

— Đặc biệt chú trọng các biện pháp thoát nước, chặn nước không cho tràn qua công trình, ngập mặt bằng, bế tắc giao thông, đầy lội, phá hoại công trình v.v...

— Chống mưa, che mưa cho người, máy, công trình đang thi công, sử dụng các vật tư sẵn có làm các mái che di động, lắp ghép, vải bạt... để tiến hành thi công liên tục ngay cả trong khi mưa.

— Các biện pháp về củng cố hệ thống điện, chống sét, bảo vệ kho tàng, sân bãi, bảo vệ xe máy.

— Bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trong mùa mưa lũ khi làm việc ở dưới sâu cũng như trên cao. Sau khi mưa bão xong, trước khi cho công nhân ra làm việc tiếp phải kiểm tra lại hệ thống đã giao, đường dây điện, các máy móc. Khi phát hiện có hư hỏng phải tiến hành tu sửa, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc, chú ý chống sét.

Phải có biện pháp kỹ thuật thi công để bảo đảm chất lượng. Trong công tác bê-tông phải đảm bảo sạch sẽ, bảo đảm độ ẩm, che chắn không bị nước mưa ngấm vào. Đối với khối xây dựng phải bảo đảm độ ngấm, độ ẩm độ sụt của vữa. Phải có biện pháp chống đỡ, đỡ phòng gió bão làm đổ tường hoặc làm giảm chất lượng của kết cấu xây đúc. Vật liệu nói chung đều phải có biện pháp xử lý hàn v.v...

4. **Phải chú ý bảo vệ sức khỏe và chăm lo đời sống công nhân.** Thi công mùa mưa có khó khăn gian khổ hơn trong mùa khô rất nhiều đòi hỏi mọi người phải quyết tâm nỗ lực cao để khắc phục mưa, nắng, lũ, lụt. Giờ giấc, ca kíp có thể thay đổi bất thường cho nên phải có biện pháp tổ chức làm việc, ăn ở, chăm lo đời sống tốt để bảo đảm sức khỏe cho công nhân, cán bộ ở công trường. Thủ trưởng các đơn vị thi công và cơ quan hậu cần phải chú ý thực hiện các chế độ chính sách, cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc men. Khuyến khích bồi dưỡng vật chất làm ca đêm, làm thêm giờ. Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn bảo hộ lao động, che mưa, chống bão, chống sét cho công nhân.

5. Các Bộ, Tổng cục và Ủy ban hành chính các địa phương phải **tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên đốc công tác thi công mùa mưa.** Ở công trường phải có nội quy thi công mùa mưa. Hết sức tranh thủ thời gian để thi công, nêu cao và gắng sức thực hiện các khẩu hiệu «Mưa nhỏ cứ làm», mưa to làm việc trong nhà, tạnh mưa lúc nào làm ngay lúc ấy, tranh thủ làm khi tạnh bù lại lúc nghỉ mưa».

Khi có thiên tai bão lụt khẩn cấp, nếu cần huy động lực lượng lao động, vật tư, thiết bị ở công trường phải chấp hành đúng luật pháp Nhà nước, không được huy động tùy tiện làm ảnh hưởng xấu đến mức độ thực hiện kế hoạch xây lắp của công trường.

6. Bộ Xây dựng có trách nhiệm giúp Chính phủ kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này, báo cáo tình hình hàng tháng lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ cần nghiên cứu, phổ biến và hướng dẫn cụ thể các biện pháp kỹ thuật thi công mùa mưa để các ngành, các địa phương áp dụng đối với công trường của mình được đầy đủ.

Nha khí tượng, Bộ Thủy lợi (Cục Thủy văn) cần có kế hoạch thông tin, dự báo thời tiết thủy văn cho từng vùng xây dựng và từng công trình trọng điểm, đồng thời phải chỉ đạo hướng dẫn sử dụng đối phó với tình hình thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc xây lắp trên công trường.

Bộ Tài chính (Ngân hàng kiến thiết) cần bảo đảm vốn thi công đồng thời có trách nhiệm giám sát việc chi đạo cũng như trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế thiệt hại ở các công trường, đẩy mạnh tốc độ xây dựng trong mùa mưa. Được phép từ chối cấp phát đối với những khoản vốn tăng lên do không thực hiện tốt chỉ thị, gây thiệt hại về vật tư, thiết bị, tiền vốn, kéo dài thời gian, v.v... trong mùa mưa lũ.

Các cấp, các ngành, căn cứ chỉ thị này và những kinh nghiệm thực tế của ngành mình, đơn vị mình đề ra các kế hoạch biện pháp thực hiện cho toàn diện và thiết thực.

Hà-nội, ngày 27 tháng 5 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng
ĐỖ MƯỜI

CÁC BỘ

BỘ GIÁO DỤC

QUYẾT ĐỊNH số 213-QĐ ngày 2-4-1975
ban hành Quy chế thi hết cấp I,
thi hết cấp II phổ thông.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 19-CP ngày 29-1-1966 và nghị định số 06-CP ngày 7-1-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cấp I, II Bộ Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay ban hành quy chế thi hết cấp I, thi hết cấp II phổ thông kèm theo quyết định này, áp dụng từ năm học 1974 — 1975.

Điều 2. — Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố, các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cấp I, II, Cục trưởng Cục I và các đơn vị trực thuộc Bộ, các ông Giám đốc Sở Giáo dục, Trường ty Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 2 tháng 4 năm 1975

Bộ trưởng Bộ Giáo dục
NGUYỄN VĂN HUYỀN

QUY CHẾ

thi hết cấp I và thi hết cấp II phổ thông.

(ban hành theo quyết định số 213-QĐ ngày 2-4-1975 của Bộ Giáo dục)

Chương I

NGUYỄN TẮC CHUNG

Điều 1. — Kỳ thi hết cấp I và hết cấp II phổ thông có mục đích kiểm tra và xác nhận kết quả học tập và rèn luyện mà học sinh đã đạt được sau khi học hết một cấp học.

Đề đánh giá kết quả học tập và rèn luyện mà học sinh đã đạt được, hội đồng chấm thi sẽ căn cứ vào :

1. Kết quả học tập và rèn luyện mà học sinh đã đạt được ở các lớp cuối cấp học do nhà trường đánh giá theo quy chế đánh giá toàn diện người học sinh về đạo đức, học tập văn hóa, lao động, bảo vệ và rèn luyện thân thể.

2. Kết quả kiểm tra các môn văn hóa trong kỳ thi.

Điều 2. — Điều kiện dự thi kỳ thi hết cấp I và hết cấp II tổ chức cho những học sinh dưới đây :